



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test)
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Language Proficiency Test) ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 โดยได้ดำเนินการสอบในวันเสาร์ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.40 – 11.30 น. ณ ห้องสอบ RN-204 อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปแล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศผลสอบรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขา	ผลสอบ
ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ			
1	สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า	วิศวกรรมโยธา แบบ 2.1	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
2	สุภัทรา เขียวศรี	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แบบ 2.1	ไม่ผ่าน
3	วิชวิน เข็นนิล	นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อธุรกิจ แบบ 2.1	ไม่ผ่าน
ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ			
4	อ้อมทิพย์ มาลีสัย	ภาษาไทย แผน 2.1	ไม่ผ่าน
5	พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 2.1	ไม่ผ่าน
6	เพิ่มพูล บุญมี	จิตวิทยา แบบ 2.1	ไม่ผ่าน
7	สุทธิพงษ์ ขยณัฐพงศ์	สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
8	ฤทธิเดช ตาบุญใจ	บริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล แบบ 2.1	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ			
9	ปรเมศวร์ สีนพรม	ทัศนศิลป์ แผน 1 แบบวิชาการ (ก2)	ไม่ผ่าน
10	ประมุข ต้นทอง (มหาวิโร)	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
11	ธนาธิป กสิบุตร	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
12	วชิรวิษณุ แสงใส	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
13	ณัฐพร แสนบุญมี	เทคโนโลยีการอาหาร แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
14	ชนานันท์ พลเยี่ยม	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่ แผน ข	ไม่ผ่าน
15	เมธัส กิตติกา	เคมี แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
16	จรรยาวรรณ เสสูงเนิน	วิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขา	ผลสอบ
ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ			
17	รุจิโรจน์ ชาร์มย์	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2 (การเมืองการปกครอง)	ไม่ผ่าน
18	รัชฎาภรณ์ เทียงภักดิ์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
19	สถิตย์ภรณ์ ปัญญาธนาธาร	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
20	ทัตพร อินทรีย์	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ผ่าน
21	เกียรติศักดิ์ สิงห์ศรีโว	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
22	ภาวิณี แจ่มใส	การสอนภาษาอังกฤษ แผน ก แบบ ก 2	ไม่ผ่าน
23	ภูมิพัฒน์ วงศ์อำมาตย์	วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
24	จิราวดี เงินหมั่น	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
25	ไวยวิทย์ ปลุกขาลี	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
26	ศุภชาติ จันทิก	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
27	จุรีรัตน์ ใจเรือง	การบริหารและพัฒนาการศึกษา แผน 1 แบบวิชาการ	ไม่ผ่าน
28	พัชรี ธนุหงษ์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
29	มุนีล วงศ์จันทร์	ทัศนศิลป์ แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน
30	ธันนรักษ์ วัชราร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2	ไม่ผ่าน (ขาดสอบ)
31	เสาวนิตย์ ทองเขียว	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

: เกณฑ์การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน CEFR (จากสถาบันภาษาที่ใช้มาตรฐานสากล) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทจะต้องสอบ ผ่านในระดับ B 1 : Intermediate 2 และระดับปริญญาเอกจะต้องสอบ ผ่านในระดับ B 2 : Advance 1

: สำหรับผู้ประสงค์ใบรับรองผลสอบภาษาอังกฤษ (สามารถดาวน์โหลดในระบบสอบ Placement Test ในเมนู Assessment Center)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา ไทรชมภู)

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย